



เอกสารประกอบ

วาระที่ ๕.๗

เรื่อง พิจารณาคุณสมบัติเพื่อดำเนินการ
ขออนุมัติเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย
ประเภทวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน

๕.๗ พิจารณาคุณสมบัติเพื่อดำเนินการขออนุมัติเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ
งบเงินแผ่นดิน

สรุปเรื่อง

ตามที่คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม ได้ทำบันทึกข้อความให้งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ดำเนินการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบเงินแผ่นดิน ตามกรอบอัตราที่ว่าง จำนวน ๔ อัตรา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา แต่ด้วย ณ ปัจจุบัน ผู้บริหารมหาวิทยาลัยนครพนมมีนโยบายให้ทุกคณะ/ วิทยาลัย ที่มีกรอบอัตราว่างและจะส่งคุณสมบัติให้ทางมหาวิทยาลัยเปิดรับสมัคร ต้องนำคุณสมบัติเสนอ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาคุณสมบัติพร้อมกับแนบรายงานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะและทำหนังสือบันทึกขอเปิดรับสมัครพนักงานเข้ามายังสำนักงานอธิการบดีต่อไป นั้น

ในการนี้ งานบุคลากรจึงขอให้คณะกรรมการประจำคณะพิจารณาคุณสมบัติเพื่อดำเนินการ ขออนุมัติเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบเงินแผ่นดิน จำนวน ๔ อัตราต่อไป รายละเอียดดังเอกสารแนบ

ประเด็นที่เสนอ : พิจารณาคุณสมบัติเพื่อดำเนินการขออนุมัติเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ งบเงินแผ่นดิน

เอกสารแนบ : ๑. รายละเอียดประกอบการเสนอขอเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ งบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (งบเงินแผ่นดิน) จำนวน ๔ อัตรา
๒. รายละเอียดคุณสมบัติ คุณสมบัติและค่าตอบแทนในแต่ละอัตรา

มติ เห็นชอบ
 ไม่เห็นชอบ

ข้อเสนอแนะ

.....
.....

รายละเอียดประกอบการเสนอขอเปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ
งบประมาณแผ่นดิน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ลำดับ	ชื่อ - สกุล (กรอบเต็ม)	เลขที่อัตรา	กรอบที่เสนอขอเปิดรับสมัคร
๑	รศ.ดร.นิราศ จันทระจิตร	๑๐๒๒๑	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
๒	ผศ. ดร.ทัศนาศรี ประสานตรี	๑๐๓๓๑	สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา
๓	ผศ.ดร.สรวิชัย ชาญยศ	๑๐๓๗๒	สาขาวิชาวิทยาศาสตร์
๔	อาจารย์ ดร.วนิดา หงษ์มณีรัตน์		สาขาวิชาการศึกษาศาสตร์

ผู้รับรองข้อมูล



(นายวินัย บุญลคร)
เจ้าหน้าที่งานบุคลากร

ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาเอก
อัตราค่าตอบแทน ๒๖,๒๕๐ - ๓๑,๕๐๐ บาท สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่	สังกัด	สาขาวิชา	จำนวน อัตรา	คุณสมบัติ	รหัส ตำแหน่ง
๑	คณะครุศาสตร์	คณิตศาสตร์ศึกษา	๒ อัตรา	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ค.ด.) หรือศึกษาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (ศษ.ด.) หรือการศึกษาดุษฎีบัณฑิต (กศ.ด.) หรือปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา ในรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์</p> <p>๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) หรือศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) หรือการศึกษามหาบัณฑิต (กศ.ม.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ในรูปแบบการทำวิทยานิพนธ์</p> <p>๓. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คุณวุฒิการศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) หรือศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ.) หรือการศึกษบัณฑิต (กศ.บ.) ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาการสอนคณิตศาสตร์ หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์</p> <p>๔. มีผลงานทางวิชาการและมีงานวิจัยทางด้านคณิตศาสตร์ ศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ หรือทางด้านคณิตศาสตร์ ที่ไม่ใช่ส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ โดยมีผลงานวิจัยหรือเคยนำเสนอผลงานทางวิชาการ หรือได้รับการตีพิมพ์ในวารสารทางวิชาการในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือระดับนานาชาติย้อนหลังภายใน ๕ ปี อย่างน้อย ๑ ผลงาน (แสดงหลักฐานการตอบรับหรือบทความที่ได้รับการตีพิมพ์พร้อมการสมัคร)</p> <p>๕. มีประสบการณ์การสอนในสถาบันอุดมศึกษา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี และมีประสบการณ์การสอนรายวิชาในหมวดวิชาชีพครู และรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาความรู้สำหรับการสอนคณิตศาสตร์สำหรับนักศึกษาในหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา หรือสาขาวิชาคณิตศาสตร์ (แสดงหลักฐานภาระงานสอนรายวิชาพร้อมการสมัคร)</p> <p>๖. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ TOEFL (Paper Based), TOEFL (Internet Based), IELTS (Academic Module), TOEIC, CU-TEP (แสดงหลักฐานพร้อมการสมัคร)</p>	

(อาจารย์ ดร. อาริยา สุริยนต์)

หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ศึกษา

รายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าตอบแทน ๓๑,๕๐๐ บาท
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรา	คุณสมบัติ
๑	อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์ เอกชีววิทยา	๑ อัตรา	<p>๑. มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอกด้านชีววิทยา</p> <p>๒. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปีย้อนหลัง เป็นผลงานวิจัยที่ไม่เกี่ยวข้องกับการศึกษา และอยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติหรือนานาชาติ</p> <p>๓. หากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน - TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๑ คะแนน - IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า ๕.๐ คะแนน - TOEIC คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน - CU – TEP คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน <p>๔. มีประสบการณ์การสอนในระดับอุดมศึกษาอย่างน้อย 2 ปี</p>

รายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิที่รับสมัครคัดเลือก
เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาลัย (เงินงบประมาณแผ่นดิน)
ประเภทวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์
คุณวุฒิปริญญาโท อัตราค่าตอบแทน ๒๖,๒๕๐ บาท
สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม

ที่	ตำแหน่ง	จำนวนอัตรา	คุณสมบัติ
๑	อาจารย์สาขาวิชาการศึกษา ปฐมวัย	๑ อัตรา	<p>๑. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย</p> <p>๒. ต้องสำเร็จการศึกษาแบบมีวิทยานิพนธ์ โดยมีเกรดเฉลี่ย ระดับปริญญาโท ไม่ต่ำกว่า ๓.๘๐</p> <p>๓. มีผลงานทางวิชาการอย่างน้อย ๓ รายการในรอบ ๕ ปี ย้อนหลัง โดยอย่างน้อย ๑ รายการต้องเป็นผลงานวิจัย (แสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการ)</p> <p>๔. มีบทความที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล TCI ๑ ไม่น้อยกว่า ๒ บทความ (แสดงหลักฐานผลงานทางวิชาการ)</p> <p>๕. มีประสบการณ์สอนในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่า ๒ ปี</p> <p>๖. หากมีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษได้ ตามเกณฑ์ต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> - TOEFL (Paper Based) คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๐๐ คะแนน - TOEFL (Internet Based) คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๑ คะแนน - IELTS (Academic Module) คะแนนไม่น้อยกว่า ๕.๐ คะแนน - TOEIC คะแนนไม่น้อยกว่า ๔๘๐ คะแนน ขึ้นไป - CU – TEP คะแนนไม่น้อยกว่า ๖๐ คะแนน </p>